


รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘				
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่				
ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่นการประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย	ต่ำ	ต่ำ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ จัดอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานอบต. ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรและการบริการสู่ความเป็นเลิศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชานุช พุ่มทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการอบรมให้ความรู้ด้านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการทำงานเป็นทีม โดย นายวิจิต ถาวรสุข ท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบุรี เผยแพร่ที่ https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=692186042949960&id=100064757106870&mibextid=oFDknk&rdid=eWYGlAceY458EBc
				

เหตุการณ์ความเสียหาย ทุจริต	ความเสี่ยง การรับ สินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร				
เบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จ เช่นค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า เช่าที่พัก	ต่ำ	ต่ำ	จัดกิจกรรม ฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ วินัยพนักงาน ท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง	วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ จัดอบรมตามโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารงานอบต. ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้อง ประชุมชั้น ๒ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จัด อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรและการบริการสู่ ความเป็นเลิศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชานุช พุ่มทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการอบรมให้ความรู้ ด้านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการทำงานเป็นทีม โดย นายวิจิต ถาวรสุข ท้องถิ่นอำเภอ เมืองเพชรบุรี เผยแพร่ที่ https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=692186042949960&id=100064757106870&mibextid=oFDknk&rdid=eWYGleAceY458EBc



ผู้รายงาน

(นางณิศรา มณีรัตน์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวาตรี

(เสวก จ้อยสองสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม